

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานะผู้รักษา กฎ กติกา

โดย กลุ่มกฎหมาย
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในบทความนี้จะคุยกันเบา ๆ เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้รักษา กฎ กติกา ซึ่งจะนำเสนอในบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหลัก คำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กฎหมายหลายฉบับก็ได้ให้คำนิยามไว้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ว่า เป็นบุคคลที่รัฐ แต่งตั้งหรือมอบหมายด้วยวิธีการใด ๆ ให้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนรัฐได้ในการกระทำการกิจของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรัฐก็จะกำหนดกรอบกติกาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไว้ซึ่งก็จะมีทั้งในรูปแบบของการบังคับให้ทำ และห้ามทำ นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ทำตามขั้นตอน รูปแบบที่กฎหมายกำหนด รัฐก็ยังมีกำหนดโทษไว้ด้วยซึ่งก็มีทั้งโทษทางอาญา โทษทางวินัย และการลงโทษ ในเชิงทรัพย์สิน เช่น การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ่งแรก ที่แนะนำอันเป็นหัวใจสำคัญก็คือ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านพึงระลึกอยู่เสมอว่า การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ ในทุกเรื่องย่อมมีกฎหมายบังคับไว้เสมอ เจ้าหน้าที่คนใดก็ตามเมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องใดแล้ว จะอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องทำความรู้จักกับภารกิจกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เริ่มต้นจากประวัติความเป็นมา เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กองทุน กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน กระบวนการ ขั้นตอนตั้งแต่ การเริ่มต้นขอกู้ยืมเงินกองทุนไปจนกระทั่งถึงการรับชำระหนี้คืน และกระบวนการ ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประเด็นต่อมาเรามักจะพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับ คำร้องขอจากสมาชิกลูกหนี้ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้างเหตุผลความจำเป็นต่าง ๆ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รักษา กฎ กติกา จะต้องระมัดระวัง เพราะหากเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้

จึงขอฝากความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายจะเป็นการดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และพึงตระหนักอยู่เสมอว่า “ ถูกต้อง ” ย่อมอยู่เหนือ “ ถูกใจ ” เสมอ